

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.55 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.50- 31.60 บาท

*บาท/ดอลลาร์เข้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.55 บาท อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.50 บาท แนวโน้มแข็งค่า จากดอลลาร์ระยะสั้นอ่อนค่า ขณะที่การเมืองในประเทศซัดขึ้นและฟันด์โฟลว์เข้าบอนด์ คาดกรอบวันนี้ 31.50- 31.60 บาท

*นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.55 บาท อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทช่วงวันที่ผ่านมาแข็งค่าอย่างรวดเร็วสวนตลาด เนื่องจากการเมืองไทยมีความชัดเจนมากขึ้น ขณะที่นักลงทุนต่างชาติเลือกพักเงินในบอนด์ไทย เพื่อหลบสงครามการค้าในครั้งนี้ (เงินทุนต่างชาติไหลเข้าในตราสารหนี้ 5.3 พันล้านบาท ตั้งแต่ต้นสัปดาห์)

แต่ในระยะสั้นมองว่าดอลลาร์มีโอกาสกลับตัวได้ เมื่อตลาดเปิดรับความเสี่ยงพอที่จะดึงบอนด์ยีลด์สหรัฐให้ปรับตัวสูงขึ้น คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 31.50- 31.60 บาท/ดอลลาร์

ในคืนที่ผ่านมา ตลาดการเงินกลับเข้าสู่โหมดเปิดรับความเสี่ยง (Risk-On) จากความคาดหวังว่าสงครามการค้าจะหยุดลงในระยะสั้น และการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐควรจะเดินหน้าต่อ ภาพอนาคตที่สดใสส่งผลให้ดัชนี S&P500 ของสหรัฐปิดบวก 0.8% ดัชนี FTSE100 ของอังกฤษที่ปรับตัวขึ้น 1.09% และดัชนี STOXX50 ปรับตัวขึ้นถึง 1.31%

ด้านนโยบายการเงิน การที่โดนัลด์ ทรัมป์ กดดันให้เฟดใช้ดอกเบี๋ยเข้าช่วยในสงครามการค้า ดูจะสอดคล้องกับมุมมองระยะสั้นของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ล่าสุดนาย John Williams หนึ่งในคณะกรรมการที่มีสิทธิ์ออกเสียง แสดงความเห็นว่ เฟดสามารถ “คงดอกเบี๋ย” ได้ แม้สงครามการค้าอาจกดดันให้เงินเฟ้อในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับวันนี้ ตลาดจะจับตารายงานข้อมูลเศรษฐกิจของจีน อาทิ ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Investment) ที่คาดว่าจะขยายตัว 6.4% ยอดค้าปลีก (Retail Sales) จะเติบโตราว 8.6% และยอดการผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) พ้นตัวขึ้นขึ้นถึงระดับ 6.5% ถ้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในจีนยังขยายตัวได้ตามเป้า ก็เชื่อว่านักลงทุนฝั่งเอเชียจะคลายความกังวลลงเช่นกัน

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.54 วานนี้ 97.34

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,679.23 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 3,974.60 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐระหว่างธนาคาร วานนี้ 31.523 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้